



# เอกสารชี้แจงเรื่องการสร้างสรรค์บนความหลากหลายของเทอร์ริทอรี

การสร้างสรรค์บนความหลากหลายของเทอร์ริทอรี เป็นนโยบายแรกสำหรับชาวเทอร์ริทอรีที่เป็นผู้ย้ายถิ่นฐานและผู้มีเชื้อชาติต่างๆ

นโยบายนี้เกิดจากกระบวนการปรึกษาหารืออย่างกว้างขวาง ซึ่งรวมเอกสารอธิบายรายละเอียด แบบสอบถามต่างๆ การประชุมสาธารณะ การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการประชุมกับกลุ่มชุมชนและผู้นำชุมชนต่างๆ

ทั่วทั้งเทอร์ริทอรี ประชาชนให้คุณค่าแก่ประวัติวัฒนธรรมและภาษาที่หลากหลาย ความหลากหลายเหล่านี้ทำให้เรามั่งคั่ง ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมือง

## พันธกิจของรัฐบาลต่อความหลากหลายทางวัฒนธรรม

รัฐบาลนอร์ทเทิร์นเทอร์ริทอรี มีวิสัยทัศน์ว่าสังคมของเราควรมีความเข้มแข็งและมีความมั่นใจ ความหลากหลายในวัฒนธรรมและภาษาของเราเป็นกุญแจสำคัญในความสัมฤทธิ์ของวิสัยทัศน์นั้น

เรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการมีสังคมที่ชาวเทอร์ริทอรีทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกัน และมีความรับผิดชอบเท่าเทียมกัน เพื่อมีส่วนร่วมในการใช้ชีวิตแบบเทอร์ริทอรี ซึ่งหมายความว่า ทุกคนได้รับความเคารพ และมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน โดย ปราศจากความแตกต่าง

รัฐบาลยืนยันในพันธกิจต่อความหลากหลายทางวัฒนธรรม

- ° ให้มีสังคมต่างวัฒนธรรมที่รู้ซึ่งในคุณค่าของความหลากหลาย และส่งเสริมความแน่นแฟ้น ความกลมกลืน และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน

## หลักการ

การสร้างสรรค์บนความหลากหลายของเทอร์ริทอรี ทำให้เกิดหลักการที่จะเป็นแนวทางการพัฒนา นโยบายต่างๆ และโครงการต่างๆ ที่จะเสริมความเข้มแข็งในความหลากหลายของเทอร์ริทอรี

### หลักการที่ 1: การให้คุณค่าแก่ความหลากหลาย

ถือว่าทรัพยากรทางวัฒนธรรมและภาษาตลอดจนทักษะของชาวเทอร์ริทอรี มีคุณค่าเสมือนทรัพย์สินทางสังคมและเศรษฐกิจ และถือว่าความหลากหลายเป็นประโยชน์สำคัญต่อเทอร์ริทอรี โดยองค์รวม

### หลักการที่ 2: ความเสมอภาคในสิทธิ

ชาวเทอร์ริทอรีทุกคน ไม่ว่าจะ มีพื้นฐานเช่นไร มีสิทธิเท่าเทียมกันที่จะได้รับบริการต่างๆ และโครงการต่างๆ จากรัฐบาล ในขณะที่เดียวกัน ก็คำนึงถึงความแตกต่างๆ ที่เกิดจากความหลากหลายของวัฒนธรรมและภาษาของชาวเทอร์ริทอรี

### หลักการที่ 3: ส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ชาวเทอร์ริทอรีทุกคนมีสิทธิ ความรับผิดชอบ และโอกาสเท่าเทียมกันในการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาเทอร์ริทอรี

### หลักการที่ 4: การเคารพซึ่งกันและกัน

วัฒนธรรม ภาษา และศาสนา (ความเชื่อทางจิตวิญญาณ) ของชาวเทอร์ริทอรี ได้รับความเคารพภายใต้กรอบของกฎหมายออสเตรเลียและกฎหมายเทอร์ริทอรี รวมถึงสถาบันทางสังคม ทางการเมือง และทางกฎหมาย



## การปฏิบัติตามนโยบาย

การสร้างสรรคับความหลากหลายของเทอร์ริทอรี เป็นเอกสารที่มีชีวิต ซึ่งสะท้อนให้เห็นการเปลี่ยนแปลงในความจำเป็น ลำดับความสำคัญ และความท้าทาย นโยบายนี้ได้รวมกลไกต่างๆ ในวิธีปฏิบัติไว้ด้วย

### พันธะของชุมชน:

หน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาลจะจัดให้เกิดการปฏิบัติทาง “พันธะของชุมชน” ที่ดีขึ้น หมายความว่าเราจะหาวิธีทำงานร่วมกับบุคคลต่างๆ องค์กรต่างๆ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งเป็นตัวแทนของชาวเทอร์ริทอรีที่เป็นผู้ย้ายถิ่นฐานหรือมีเชื้อชาติต่างๆ เรามีความกังวลเป็นพิเศษในเรื่องความจำเป็นของประชาชนที่มีพื้นฐานทางวัฒนธรรมและภาษาต่างๆ หรือผู้ที่ไม่อยู่ในเครือข่ายของความช่วยเหลือที่มีอยู่

### การรายงาน

ในแต่ละปี หน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาลจะรายงานเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เริ่มกระทำ อันแสดงถึงความก้าวหน้าตามหลักการข้างต้น ข้อมูลในรายงานดังกล่าวจะรวบรวมจัดทำเป็นรายงานเพื่อสาธารณชนอีกทีหนึ่ง รายงานนี้จะรวมเนื้อหาที่ได้ปรับปรุงแก้ไขจากหน่วยงาน และจะมีบทสรุปภาพรวมของความสำเร็จหลักๆ ผลที่ได้รับ และประเด็นต่างๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งมีผลกระทบต่อชาวเทอร์ริทอรีที่เป็นผู้ย้ายถิ่นฐานและมีเชื้อชาติต่างๆ

## กลุ่มที่ปรึกษา

กลุ่มที่ปรึกษาหลักจะได้รับการสนับสนุนทางการเงินต่อไป นอกจากนี้จะมีการจัดตั้งกลุ่มของเจ้าหน้าที่อาวุโส กลุ่มนี้จะดูแลให้มีการจัดการที่ดีกับประเด็นความหลากหลาย ในทุกๆ ส่วนของรัฐบาล และจะช่วยเสริมสร้างความตระหนักในประเด็นต่างๆ ที่มีผลกระทบ ต่อชุมชนผู้ย้ายถิ่นฐานและชุมชนเชื้อชาติต่างๆ

### การทบทวน

นโยบายนี้จะได้รับการทบทวนในปี 2009 เพื่อให้มีความต่อเนื่องในการสะท้อนของความคิด และความคาดหวังของชุมชนตามกาลสมัย กรอบเวลานี้มีเพื่อไว้สำหรับประเด็นต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการอภิปรายกันในเรื่องการเปลี่ยนสถานะเป็นรัฐ

### ข้อมูล อีอีโอ

รัฐบาลนอร์ทเทอร์ริทอรีเป็นผู้ว่าจ้างรายใหญ่ที่สุดในเทอร์ริทอรี ในการตั้งเกณฑ์เปรียบเทียบสมรรถนะในการจัดการกับประเด็นความหลากหลาย มีขั้นตอนที่ต้องดำเนินการในการพัฒนา “การปฏิบัติที่ดีที่สุด” เพื่อปรับปรุงข้อมูล “ความเสมอภาคในโอกาสการจ้างงาน” (Equal Employment Opportunity) หรือ อีอีโอ (EEO) ของลูกจ้างทั้งหมด จะมีกรตีพิมพ์สำเนาข้อมูลอีอีโอ หรือรายละเอียดลูกจ้างของรัฐบาลนอร์ทเทอร์ริทอรี เพื่อเผยแพร่ปีละครั้ง

## รายละเอียดเพิ่มเติม (FURTHER DETAILS)

ขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การสร้างสรรคับความหลากหลายของเทอร์ริทอรี ได้จากสำนักงานกิจการพหุวัฒนธรรม (Office of Multicultural Affairs หรือ OMA)

OMA เป็นหน่วยงานหลักของ ส่วนพันธะชุมชน (Community Engagement Division) ภายใต้กรมมุขมนตรี (Department of the Chief Minister) ดังนั้นประเด็นต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อชาวเทอร์ริทอรีที่เป็นผู้ย้ายถิ่นฐานและมีเชื้อชาติต่างๆ จึงอยู่ในใจกลางของกิจกรรมพันธะชุมชน และกระบวนการ พัฒนานโยบายของรัฐบาล

Updated: April 2005